

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TẠP CHÍ LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 497/LĐCĐ
V/v tích cực tham gia viết bài
cho Cuộc thi "Vòng tay công đoàn"

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: - Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố;
- Công đoàn ngành Trung ương và tương đương;
- Công đoàn các Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Thời gian qua, cuộc thi viết "Vòng tay công đoàn" đã được triển khai sâu rộng trong hệ thống công đoàn toàn quốc. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được nhiều bài viết, giới thiệu nhiều tấm gương, điển hình trong công tác chăm lo của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động.

Cho đến nay, cuộc thi đã bước vào chặng cuối cùng chuẩn bị khép lại vòng nhận bài (hạn 30/9/2022). Để cuộc thi đạt kết quả cao, Tạp chí Lao động và Công đoàn đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục hưởng ứng, động viên, tạo điều kiện đề cán bộ công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động tham gia cuộc thi; giới thiệu những mô hình hay, cách làm tốt, những đoàn viên người lao động được tổ chức công đoàn chăm lo thiết thực, hiệu quả trong cả một quá trình đề phóng viên tìm hiểu, viết bài. Qua đó giúp đoàn viên, người lao động thêm tin tưởng, gắn bó với tổ chức công đoàn, xã hội hiếu hơn về hoạt động công đoàn, nâng cao vị thế, khẳng định Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện xứng đáng, hiệu quả nhất của người lao động.

Để công tác chấm giải cho cuộc thi đạt chất lượng, công bằng, minh bạch, Hội đồng Giám khảo cuộc thi được Ban Tổ chức dự kiến bao gồm: đại diện Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, các nhà báo có uy tín của Hội Nhà báo Việt Nam, Tạp chí Lao động và Công đoàn và đại diện Lãnh đạo phụ trách công tác Tuyên giáo của một số LDLĐ địa phương và Công đoàn Ngành.

Kết thúc chấm giải, Ban tổ chức dự kiến tổ chức Tọa đàm trao giải cuộc thi Vòng tay công đoàn lần thứ II vào ngày 31/10/2022 tại Hà Nội và kết nối tại các điểm cầu.

Thay mặt các đơn vị trong Ban Tổ chức Cuộc thi, Tạp chí Lao động và Công đoàn trân trọng đề nghị các Liên đoàn Lao động địa phương, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương cùng tiếp tục phối hợp vận động triển khai đề Cuộc thi đạt kết quả tốt nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thông tin liên hệ: đ/c Nguyễn Nhung - Thành viên Ban Tổ chức cuộc thi
SĐT: 0372 538 057 Email: vongtaycongdoan.ldcd@gmail.com

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

